

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG THEO TÌNH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

ThS TRƯƠNG TÁT THẮNG

ThS NGUYỄN THỊ NHUNG

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Ngày nhận:

6-11-2021

Ngày thẩm định, đánh giá:

24-2-2022

Ngày duyệt đăng:

25-4-2022

Tóm tắt: Hiện nay, các thế lực thù địch đang sử dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng với quy mô, cường độ ngày càng lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng. Đại hội XIII (2021) của Đảng chủ trương chuyển trọng tâm của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận từ hình thức truyền thống là chủ yếu sang đấu tranh trên Internet và mạng xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ khóa:

Đại hội XIII; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không gian mạng

1. Nhận diện các chiêu thức xuyên tạc của các thế lực thù địch

Thứ nhất, các thế lực thù địch tấn công phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Hiện nay, các thế lực thù địch sử dụng hàng ngàn trang mạng điện tử thường xuyên đăng tải các bài viết bôi nhọ, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch đã lập các nhóm kín trên mạng xã hội phân chia theo khu vực để tập hợp lực lượng tham gia các tổ chức, chỉ đạo chống phá. Chúng lôi kéo các đối tượng phản động lưu vong, phần tử bất mãn, cơ hội chính trị tăng cường đưa tin, viết bài, phỏng vấn, livestream

để xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phủ định những thành tựu của sự nghiệp đổi mới. Bằng các luận điệu xảo trá, các thế lực thù địch phản động cổ xúy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, đòi từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi tách biệt, đối lập “kinh tế thị trường” với “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chúng còn cho rằng chế độ hiện nay mắc “lỗi hệ thống”, đòi cải cách thể chế chính trị theo hướng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thực hiện “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây, nhằm chống phá sự



Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, ngày 7-1-2021

lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của nhân dân. Từ đó, kích động các phần tử bất mãn đòi đa nguyên, đa đảng, gây xáo trộn, rối loạn trong xã hội.

Thứ hai, các thế lực thù địch xuyên tạc tình hình đất nước, rêu rao cái gọi là “khủng hoảng toàn diện”, “tình thế hiểm nghèo”, khoét sâu các vấn đề mâu thuẫn xã hội nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các thủ đoạn thường được những phần tử này sử dụng là vin vào những lý do như những sai lầm, sơ hở, thiếu sót trong việc đề ra và thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách đối nội cũng như đối ngoại của Đảng và Nhà nước; những vấn đề diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội như chủ quyền biển đảo; lợi dụng tôn giáo, vấn đề dân tộc, kích động đòi đất, đòi nơi thờ tự, đòi thực hành tôn giáo trái pháp luật, kích động giáo dân, nhân dân biểu

tình, “hà hơi tiếp sức” cho những kẻ nhân danh lòng yêu nước để gây rối trật tự xã hội; lợi dụng tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp để đưa tin xuyên tạc.

Đặc biệt, các thế lực thù địch khoét sâu vào những yếu kém trong hoạt động lãnh đạo của Đảng dẫn tới nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, gây mất đoàn kết chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, âm mưu cô lập, tách tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng nhân dân, hướng, lái, tạo tâm lý nghi kỵ, hẹp hòi, chống đối và bạo lực ngay trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn thổi phồng những khuyết điểm của một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật để kích động dư luận, đối lập Đảng với nhân dân, tạo sự xa cách, oán thán, thù ghét, tẩy trừ cán bộ đảng viên, gây tâm lý hoang mang trong xã hội.

Thứ ba, các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, lôi kéo, mua chuộc, móc nối xâm nhập vào nội bộ của ta, tìm cách phân hóa tổ chức, hòng dựng lên “ngọn cờ” đối lập, tập hợp lực lượng có tư tưởng bất mãn đối lập chính trị. Chúng không ngừng tìm kiếm những phần tử tha hóa, biến chất, suy giảm niềm tin trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để phát tán tư tưởng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước. Để tăng thêm sức lan tỏa, độ tin cậy của thông tin, chúng chú ý tập hợp, dẫn dụ những ý kiến, phát biểu gây “sốc” trái với đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước từ những đối tượng “dân túy”, tạo dựng ra cái gọi là chân dung “nhân sĩ, trí thức yêu nước”, “những cán bộ của nhân dân”... nhằm trực tiếp tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái.

Thứ tư, các thế lực phản động ca ngợi, tung hô mô hình phát triển của CNTB, cho đó là xã hội tiến bộ nhất, là ánh “hào quang” của nhân loại, là sự thích ứng “vạn năng” nhằm hướng lái nhận thức của quần chúng nhân dân. Tuyên truyền, đề cao con đường phát triển của CNTB, quảng cáo cho khả năng về “con đường thứ 3” phi XHCN. Tiến hành tuyên truyền, gieo rắc, nuôi dưỡng các trào lưu tư tưởng cơ hội, xét lại. Chúng ra sức tuyên truyền và tìm mọi cách thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, cho rằng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là của dân tộc chứ không phải của Đảng; hãy trả lực lượng vũ trang cho nhân dân, rằng lực lượng vũ trang là phục vụ lợi ích của dân tộc, không lệ thuộc vào chính trị của một đảng phái nào. Mục tiêu của chúng là tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng; từng bước làm cho lực lượng này dao động, mất cảnh giác, thờ ơ về chính trị, suy giảm sức chiến

đấu, phai nhạt lý tưởng cách mạng và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Chủ trương của Đảng và một số giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Đại hội XIII (2021) của Đảng đã khẳng định những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng nói chung, Đảng cũng nhấn mạnh những kết quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trước hết là trong lãnh đạo, chỉ đạo: “công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực”¹. Đại hội khẳng định những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng: “việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả rõ rệt”². Đây là một bước tiến rất lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn khi các thế lực thù địch ra sức lợi dụng không gian mạng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, Đại hội cũng chỉ ra một số hạn chế: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”³. Do đó, công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch gặp nhiều khó khăn: “Công tác đấu tranh phản

bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời⁷⁴. Để khắc phục những hạn chế trên, Đại hội yêu cầu các cấp bộ đảng, đảng viên phải “thường xuyên đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”⁷⁵.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và dự báo tình hình trong thời gian tới, Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”⁷⁶. Đây là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; là nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn Đảng, của toàn hệ thống chính trị và toàn dân, công tác xây dựng, phát triển, phối hợp lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay.

Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, Đại hội yêu cầu các cấp bộ đảng cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả

các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra, nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khẳng định quan điểm có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa sống còn của Đảng, đó là: kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực thông tin, truyền thông để nhận diện, sàng lọc những thông tin sai trái, độc hại. Sự lãnh đạo, chỉ đạo về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đóng vai trò quyết định trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có thông tin và truyền thông. Tư tưởng, quan điểm được hiện thực hóa thông qua hệ thống các cơ quan làm công tác tư tưởng từ Trung ương đến cơ sở, trách nhiệm của cơ quan truyền thông phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, cán bộ, đảng viên những thông tin chính xác, khách quan về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phải có định hướng về mặt chính trị, tư tưởng đối với hệ thống thông tin đại chúng, hướng đến bảo vệ những thành quả cách mạng, sự nghiệp đổi mới của đất nước. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục quần chúng tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tình yêu nước “khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”⁷⁷, biết nhận diện những quan điểm sai trái, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Thứ ba, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng hiện đại hóa thiết bị khoa học công nghệ thông tin, truyền thông đi đôi với hoàn thiện thể chế pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nghệ, thông tin. Hiện nay, các thế lực phản động đã triệt để tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin, không gian mạng để tăng cường các hoạt động phá hoại, tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy việc đầu tư nâng cấp thiết bị khoa học công nghệ thông tin hiện đại có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm nhận diện và dự báo những âm mưu chống phá tinh vi xảo quyệt của các thế lực thù địch. Qua đó, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, để kiểm soát và quản lý tốt truyền thông trên không gian mạng, cần phải hoàn thiện các thể chế pháp lý về quản lý lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông. Đồng thời, cần có những chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trên không gian mạng thiết lập các “bức tường thép” để ngăn chặn những thông tin xấu, độc hại, chống phá cách mạng Việt Nam.

Thứ tư, nâng cao nhận thức lý luận, đặc biệt là những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin là giá trị trường tồn đã được thẩm định, tôi luyện trong tiến trình lịch sử của cách mạng vô sản thế giới và cách mạng Việt Nam. Tính cách mạng khoa học đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh lĩnh hội truyền bá vào Việt Nam và đã được khẳng định bởi tính nhân văn, nhân đạo cao cả. Những điều tốt đẹp đó phải được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trong cán

bộ, đảng viên, tạo “rào chắn” hữu hiệu để “miễn dịch” các thứ độc hại từ những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch.

Thứ năm, xây dựng, hoàn thiện, nâng cao trình độ của đội ngũ làm công tác tư tưởng, thông tin và truyền thông, có bản lĩnh chính trị, giác ngộ lý tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Đội ngũ cán bộ này phải được nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu nguyên lý, lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, đồng thời phải được thường xuyên tập huấn nghiệp vụ về thông tin, truyền thông, có trình độ ngoại ngữ, trình độ nghiệp vụ, có khả năng phát hiện, nhận diện, vạch trần các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đội ngũ này không những là người định hướng cho quần chúng nhân dân phương pháp, cách thức đấu tranh, ứng phó với các luận điệu sai trái có hiệu quả mà còn là những người trực tiếp đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, đánh bại mọi thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng là nhiệm vụ cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

1, 4, 5, 6, 7. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb CTQG ST, H, 2021, T. I tr. 74, 91, 40-41, 83, 116

2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb CTQG ST, H, 2021, T. II, tr. 171, 168.